

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh
trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020

I- THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH CỦA TỈNH

Những năm qua, cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc huy động các nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh đang bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém. Các quy hoạch chồng chéo, chất lượng thấp, ít gắn kết. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu và chưa đồng bộ. Việc tiếp cận đất đai, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là cải cách thủ tục hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiện đại hóa hành chính. Việc cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương thành những chính sách địa phương còn chậm, thiếu sáng tạo, kém hấp dẫn. Dịch vụ hỗ trợ đầu tư, kinh doanh chưa phong phú, chất lượng không cao. Thông tin hoạt động của các cơ quan nhà nước chưa công khai rộng rãi, khó tiếp cận; hiệu quả thực thi pháp luật và hoạt động của một số cơ quan tư pháp có mặt còn hạn chế làm giảm lòng tin của doanh nghiệp. Chất lượng dạy nghề, nguồn nhân lực và dịch vụ giới thiệu việc làm còn nhiều bất cập. Số cuộc thanh tra, kiểm tra nhà nước đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh khá nhiều, nội dung trùng chéo, thiếu sự phối hợp liên ngành gây bức xúc.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên do cả khách quan và chủ quan nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Nhiều cấp, nhiều ngành chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu một số cơ quan, địa phương, đơn vị, nhất là ở cấp huyện, cấp xã chưa quyết liệt; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết công việc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư chưa tốt; trách nhiệm, sự linh hoạt, sáng tạo trong thực thi công vụ chưa cao. Công tác tuyên truyền để doanh nghiệp, người dân tiếp cận các chính sách còn hạn chế. Việc phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu.

II- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2016- 2020

1- Quan điểm

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của tỉnh những năm tới; là khâu đột phá quan trọng, yếu tố quyết định đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc.

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị; các cấp uỷ, tổ chức đảng phải tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

2- Mục tiêu

2.1- Mục tiêu tổng quát

Tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thông thoáng, minh bạch, thân thiện để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt từ 10 - 11%/năm; cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng hiện đại, đến năm 2020 tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm trên 80%; từng bước tạo dựng thương hiệu, nâng vị thế, hình ảnh tỉnh Bắc Giang lên tầm cao mới.

2.2- Mục tiêu cụ thể

Giai đoạn 2016-2020, vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt khoảng 103.000 tỷ đồng, chiếm 45,1% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Đến năm 2020, toàn tỉnh có khoảng 9.000 doanh nghiệp, trong đó khoảng 8.500 doanh nghiệp trong nước và khoảng 500 doanh nghiệp FDI, tăng bình quân 12%/năm.

Tiếp tục cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nhất là các chỉ số thành phần còn thấp, phấn đấu tăng thứ bậc xếp hạng hàng năm; đến năm 2020, xếp hạng PCI của tỉnh nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

3- Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

3.1- Nâng cao tính năng động, tiên phong, quyết tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành và nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là người đứng đầu phải ý thức sâu sắc vai trò tiên phong trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Năng động, gương mẫu thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, nói đi đôi với làm; không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, tạo niềm tin của doanh nghiệp vào thiết chế pháp lý địa phương. Đề cao trách nhiệm, sự quyết đoán, sáng tạo, chủ động phối hợp trong hỗ trợ, giải quyết khó khăn, kiến nghị và đồng hành cùng doanh nghiệp; thấy được vai trò động lực và quan tâm hơn nữa phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Từ năm 2016, người đứng đầu chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện phải xây dựng kế hoạch gặp gỡ, trao đổi, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trên địa bàn hằng quý. Trong quý II/2016, thiết lập, công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh và cơ chế tiếp nhận, phản hồi thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện nền nếp, thường xuyên chế độ giải trình của người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp về các chủ trương, chính sách, quyết định của cơ quan nhà nước; về các vụ việc xảy ra được dư luận quan tâm; về hành vi trong thực hiện công vụ của công chức nhà nước gây phản ứng của dư luận. Việc tổ chức giải trình được thực hiện định kỳ hoặc theo vụ việc bằng văn bản, bằng hội nghị, gặp gỡ trực tiếp đối tượng hoặc thông qua báo chí,... theo quy định của UBND tỉnh. Rà soát, sửa đổi quy định về phân cấp,

ủy quyền trong quản lý nhà nước giữa UBND các cấp phù hợp. Thành lập Trung tâm Thông tin và Tư vấn doanh nghiệp để tiếp nhận, báo cáo và tham mưu với lãnh đạo tỉnh giải quyết kịp thời những đề nghị của doanh nghiệp.

Đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ, nhất là khâu đánh giá, lựa chọn cán bộ có tâm huyết, kỹ năng, trình độ chuyên môn, nắm vững chính sách, khung khổ pháp luật để giao thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; bảo đảm phương châm việc nào cũng có cơ quan và người chịu trách nhiệm chính trực tiếp, việc nào cần phối hợp phải xây dựng cơ chế phối hợp xử lý. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công vụ, công chức; nghiêm cấm việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết công việc hành chính tại nhà riêng hoặc ngoài trụ sở cơ quan. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước tiên và nặng hơn nếu cán bộ thuộc quyền quản lý hướng dẫn không chu đáo, trả kết quả chậm, giải quyết sai dẫn tới người dân, doanh nghiệp đi lại nhiều lần; trường hợp do lỗi chủ quan phải báo cáo UBND tỉnh và có thư xin lỗi.

Chú trọng phát huy hiệu quả công tác đối ngoại để mở rộng quan hệ hợp tác, thu hút đầu tư; đẩy mạnh hoạt động ngoại giao kinh tế, duy trì, phát triển quan hệ hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

3.2- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, giảm tối đa số thủ tục, thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính ngay từ giai đoạn xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tránh lạm dụng việc xác định "độ mật" tài liệu theo quy định. Công khai thủ tục hành chính của các ngành, lĩnh vực kèm theo hệ thống mẫu biểu, quy trình, phí và lệ phí thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, trang thông tin điện tử (website) của từng ngành, địa phương và nơi giải quyết thủ tục, nơi sinh hoạt cộng đồng để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận, tra cứu, tìm kiếm khi có yêu cầu. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện tốt mô hình một cửa liên thông ở cấp huyện và các ngành tỉnh; áp dụng rộng rãi cơ chế liên thông điện tử, văn phòng điện tử, luân chuyển hồ sơ điện tử qua môi trường mạng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế, tài chính,... Phát huy vai trò của Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh khi đi vào hoạt động.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa về trình độ, kỹ năng, thái độ phục vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các dịch vụ công liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh và công khai người có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp biết, liên hệ công tác và giám sát. Thực hiện nghiêm quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, nhất là những vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, có dư luận xấu; kịp thời xử lý và công khai các trường hợp gây phiền hà trong thực thi công vụ. Xây dựng cơ chế và tăng cường kiểm tra, giám sát tính minh bạch trong quan hệ công tác giữa cơ quan, công chức, viên chức nhà nước với doanh nghiệp.

Đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết công việc của cơ quan nhà nước, phối hợp công tác giữa các cơ quan nhà nước và kết nối giữa nhà nước với

doanh nghiệp. Rà soát, nâng cấp, bảo đảm Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, website của các sở, ngành, địa phương có giao diện được bố trí khoa học, thông tin được cập nhật thường xuyên và hoạt động thông suốt.

3.3- Tạo điều kiện thuận lợi về đất đai phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh

Trong quý III/2016, rà soát, công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, website của các huyện, thành phố và sở, ngành liên quan các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn tỉnh và quỹ đất công chưa sử dụng, đất phi nông nghiệp phục vụ cho sản xuất kinh doanh cùng các mẫu biểu, quy trình thủ tục liên quan đến đất đai để nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận, tìm hiểu.

Tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp các thủ tục về đất đai; nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật địa chính, giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quan tâm bố trí nguồn lực hợp lý từ ngân sách, khuyến khích nhà đầu tư nộp tiền thuê đất một lần hoặc ứng trước tiền thuê đất để Nhà nước giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch theo quy định; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai.

Thực hiện chính sách giá đất ổn định, cạnh tranh, minh bạch; công khai những vị trí đất thuận lợi để đấu giá giao đất, cho thuê đất theo quy định. Đồng thời, thường xuyên rà soát việc sử dụng đất của các dự án đã được chấp thuận đầu tư; kiên quyết thu hồi đất những trường hợp thực hiện không đúng mục tiêu, không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ kéo dài mà không có lý do chính đáng.

3.4- Rà soát, bổ sung, điều chỉnh, nâng cao chất lượng và công khai quy hoạch

Các ngành, địa phương phối hợp rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc trách nhiệm quản lý đã công bố hoặc đang lập và đối chiếu với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị; từ đó, tổng hợp những bất cập, đề xuất giải pháp khắc phục báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Thời gian hoàn thành **trong tháng 8/2016**.

Khẩn trương điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch sau khi nhiệm vụ được phê duyệt, ưu tiên các quy hoạch liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, kinh doanh; chú trọng đổi mới tư duy, lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực để nâng cao chất lượng, bảo đảm tính đồng bộ và thực tiễn của quy hoạch; đồng thời công khai rộng rãi để nhà đầu tư, doanh nghiệp dễ tiếp cận. Xác định rõ các nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, hạn chế việc điều chỉnh cục bộ ảnh hưởng đến tính tổng thể, thống nhất giữa các quy hoạch.

3.5- Tập trung nguồn lực đầu tư trọng tâm, tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng

Thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiết kiệm; tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách; thường xuyên tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương. Vận dụng sáng tạo các hình thức đầu tư để huy động đa dạng nguồn lực xã hội cho phát triển kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại. Lập Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền và công bố công khai **trước ngày 31/7/2016** để thu hút đầu tư.

Tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng trên địa bàn, nhất là hệ thống giao thông liên vùng. Phối hợp chặt chẽ triển khai dự án

đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và nâng cấp các tuyến quốc lộ 31, 37, 17; đề nghị đầu tư quốc lộ 17, đường vành đai IV (Hà Nội) địa phận tỉnh Bắc Giang. Tập trung hoàn thành dự án đường tỉnh 293; triển khai đầu tư, nâng cấp đường tỉnh 289, xây dựng đường vành đai Đông Nam thành phố Bắc Giang và một số cầu qua sông Thương. Tạo điều kiện thuận lợi triển khai dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, hoàn thành dự án Sân golf, dịch vụ Yên Dũng; thu hút đầu tư xây dựng Trung tâm logistics quốc tế tại thành phố Bắc Giang.

Tiếp tục phát triển hạ tầng, quy hoạch mở rộng và nâng cao chất lượng đô thị thành phố Bắc Giang; huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Nam thành phố. Tập trung nâng cấp thị trấn Thăng, thị trấn Chũ và đẩy nhanh tiến độ các khu đô thị đã được chấp thuận đầu tư.

Hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp đang hoạt động; đầu tư xây dựng mới Khu công nghiệp Châu Minh – Mai Đình (huyện Hiệp Hòa) và Khu công nghiệp tại xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên) theo quy hoạch; ưu tiên bố trí ngân sách hoàn thiện hạ tầng một số cụm công nghiệp có điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư. Gắn đầu tư hạ tầng kỹ thuật với hạ tầng xã hội cần thiết tại các khu công nghiệp.

3.6- Xây dựng một số cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, kinh doanh

Cán bộ, công chức các cơ quan tham mưu cấp tỉnh, đặc biệt là người đứng đầu chủ động, tích cực nghiên cứu sâu sắc những chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, nhất là những quy định mới để tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa, vận dụng linh hoạt, phù hợp, áp dụng thống nhất; khắc phục tình trạng xử lý, xin ý kiến nhỏ lẻ từng trường hợp. Nghiên cứu có chính sách khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xúc tiến, thu hút được dự án FDI lớn đầu tư vào tỉnh; chính sách khuyến khích khởi sự kinh doanh và hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp;....

Trước mắt, các ngành, địa phương phối hợp rà soát, đánh giá sự phù hợp, tính hấp dẫn của các thiết chế công, các chính sách khuyến khích đầu tư, kinh doanh của tỉnh hiện nay, tham khảo các tỉnh, thành phố khác, tập trung vào lĩnh vực như: Các ưu đãi về đất đai, giải phóng mặt bằng; chính sách thu hút đầu tư theo hình thức PPP; chính sách tín dụng; hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ chuyển giao công nghệ, xây dựng thương hiệu,... Báo cáo, đề xuất các khả năng, phương án, lộ trình sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ với UBND tỉnh **trước ngày 31/7/2016**.

3.7- Nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ đầu tư, kinh doanh

Tăng cường phối hợp nhịp nhàng và công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước để doanh nghiệp dễ tiếp cận thông tin liên quan (trừ nội dung "mật") về: Quy hoạch, kế hoạch, chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước, của tỉnh; các nguồn lực nhà nước và điều kiện, tiêu chí tiếp cận; danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, các dự án lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất;... Ban hành Quy định về chế độ công khai, minh bạch trong các cơ quan quan, địa phương, đơn vị.

Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề, có tác phong công nghiệp. Rà soát, sắp xếp, đổi mới hoạt động các cơ sở dạy nghề, trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn. Làm tốt công tác dự báo, kết nối cung - cầu lao động để định hướng ngành nghề đào tạo trong tỉnh, liên kết đào tạo với các cơ sở ngoài tỉnh, kết nối giữa các trường đào tạo trong nước

với doanh nghiệp tại địa phương, bảo đảm nguồn cung lao động ổn định. Chủ động hướng dẫn, phối hợp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.

Tạo điều kiện phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các dịch vụ cao cấp phù hợp sự phát triển của kinh tế thị trường như: Tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ; tư vấn xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế;... Sắp xếp lại các đơn vị có chức năng tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp của các sở, ngành tỉnh để nâng cao hiệu quả hoạt động. Khuyến khích thành lập các đơn vị tư vấn ngoài công lập.

Đẩy mạnh công tác quản lý thị trường; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ sản xuất. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan tư pháp, bảo đảm hiệu lực thực thi pháp luật, tránh hình sự hóa các quan hệ kinh tế; phát huy vai trò của đoàn luật sư, phòng công chứng, công ty luật, tổ chức tư vấn pháp lý trong hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp; chú trọng nâng cao kỹ năng hòa giải và thương lượng trong giải quyết tranh chấp kinh tế.

Chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo hướng xây dựng kế hoạch liên ngành, bố trí không quá 01 lần/năm với mỗi doanh nghiệp (nếu có), trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; giảm tối đa thành phần, thời gian mỗi cuộc. Sau thanh tra, kiểm tra phải có kết luận rõ ràng bằng văn bản; trường hợp không phát hiện vi phạm hoặc kéo dài thời gian thanh tra, kiểm tra phải báo cáo, giải trình với UBND tỉnh.

Nghiêm cấm các cơ quan, địa phương, đơn vị, cá nhân đưa ra các yêu cầu, điều kiện với doanh nghiệp trái quy định. Thực hiện có hiệu quả các kế hoạch phòng, chống tham nhũng; có biện pháp khuyến khích, bảo vệ doanh nhân đấu tranh chống tham nhũng; xây dựng cơ chế "báo cháy" trong xử lý thông tin tiêu cực thông qua số điện thoại đường dây nóng và cổng thông tin của tỉnh trên facebook (trang fanpage) được công bố công khai.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh các hợp tác xã tỉnh, các hiệp hội, hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò "cầu nối", thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của nhà nước, của địa phương với hội viên, đồng thời lắng nghe, tập hợp ý kiến của hội viên để phản ánh với tỉnh; thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên và động viên doanh nghiệp chấp hành pháp luật, nghĩa vụ với nhà nước.

3.8- Chú trọng công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Các cấp ủy, chính quyền, ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về yêu cầu, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thấy được vai trò "động lực" của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; từ đó tạo quyết tâm chính trị, sự đồng thuận xã hội trong tổ chức thực hiện.

Các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, kết quả thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Thông tin

rộng rãi về các cơ chế, chính sách của Nhà nước, của tỉnh có liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc; ý chí vươn lên làm giàu chính đáng và đóng góp của doanh nghiệp. Phát hiện, phê phán các tập thể, cá nhân có hành vi ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Tăng cường công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời động viên đối với các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, giải pháp hiệu quả, đóng góp tích cực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết **xong trước tháng 7/2016**; cụ thể hóa các mục tiêu, phân công rõ nhiệm vụ, tiến độ hoàn thành theo từng việc đối với từng cấp, từng ngành liên quan; thành lập Ban Chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh; công bố số điện thoại đường dây nóng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trang fanpage của tỉnh; khai trương Trung tâm Thông tin và Tư vấn doanh nghiệp, Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh; nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh; ban hành Quy định về chế độ giải trình của người đứng đầu cơ quan nhà nước, Quy định về chế độ công khai, minh bạch trong các cơ quan quan, địa phương, đơn vị, Quy chế về phối hợp thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp. Hằng năm đánh giá trách nhiệm của các ngành và người đứng đầu các ngành về kết quả xếp hạng chỉ số PCI của tỉnh.

Chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cụ thể thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương mình; trong đó tập trung cao vào các lĩnh vực trọng tâm: cấp, đổi giấy đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh, đất đai, môi trường, thuế và tiền thuê đất, hải quan, xây dựng, phòng cháy, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, cấp điện, cấp nước, kho bạc,... trên cả 3 nội dung quy hoạch, chính sách và quy định, hồ sơ thủ tục hành chính. Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo hằng tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Chỉ đạo Liên minh các hợp tác xã tỉnh, các hiệp hội, hội doanh nghiệp báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh hằng tháng về những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, hợp tác xã; những vướng mắc do cơ chế, chính sách Nhà nước quy định hoặc chưa quy định; những khó khăn chậm giải quyết hoặc gây những phiền từ phía cơ quan nhà nước hoặc cá nhân cụ thể. Tháng 12 hằng năm, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì phối hợp với các hiệp hội, hội doanh nghiệp và cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh xây dựng hệ thống câu hỏi, biểu mẫu, quy trình và thực hiện khảo sát, đánh giá phản hồi của doanh nghiệp đối với các cơ chế, chính sách của tỉnh, công tác cải cách hành chính và thái độ công tác của các sở, ngành, địa phương; báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh trước khi công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai tổ chức quán triệt Nghị quyết trong đảng bộ cấp mình; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Thời gian hoàn thành **trong tháng 8/2016.**

3- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các

tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh; đồng thời tăng cường giám sát nội dung Nghị quyết theo quy định.

4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng địa phương tổ chức tuyên truyền nội dung Nghị quyết đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên phản ánh những ngành, địa phương làm tốt, đồng thời phê phán những hạn chế, yếu kém.

5- Các đồng chí Tỉnh ủy viên có trách nhiệm quán triệt, triển khai và lãnh đạo, chỉ đạo ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị được phân công phụ trách xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

6- Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết; kiểm điểm định kỳ 6 tháng và cả năm báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghị quyết này phổ biến đến chi bộ./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
 - Ban Tuyên giáo Trung ương,
 - Ban Kinh tế Trung ương,
 - Văn phòng Trung ương Đảng,
 - Ban cán sự đảng Bộ KH&ĐT,
 - Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
 - Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
 - Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh,
 - Các hiệp hội, hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh,
 - Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
 - Lưu: VPTU.
- } (báo cáo)

T/M TỈNH ỦY
BÍ THƯ



Bùi Văn Hải